



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. สภากัญญา กลางณรงค์ โทร. ๕๐๖๒

ที่ สทช ๑๐๐๓.๙/ ๑๑๔ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นและมติในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรียน ประธาน กสทช.

สืบเนื่องจากการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ดิฉันมีความเห็นในการพิจารณาสามารถจะ จึงขอเปิดเผยความเห็นเพื่อบันทึกในรายงานการประชุม ดังนี้

**วาระที่ ๔.๖ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ จำนวน ๒ ราย ๔ ช่องรายการ**

“กรณีที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด ชื่อช่องรายการ GTH On Air และ ช่อง Z PAY TV 34 ยื่นขอยกเลิกใบอนุญาต โดยสำนักงานฯ เสนอให้บอร์ดพิจารณาเห็นชอบให้วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นวันที่อนุญาตให้ยกเลิกการประกอบกิจการนั้น ดิฉันมีความเห็นเพิ่มเติมว่า สำนักงานควรเร่งดำเนินการสุ่มตรวจว่าทางผู้ประกอบการได้ดำเนินการตามแผนการเยียวยาผู้ใช้บริการ การแจ้งให้ผู้รับทราบถึงการพักหรือหยุดการให้บริการ หรือการเลิกประกอบกิจการตามที่แจ้งไว้หรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลในการกำกับดูแลต่อไป”

**วาระที่ ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล บริการสาธารณะประเภทที่สาม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับประชาชนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร**

“ดิฉันขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมตามที่ได้เคยให้ความเห็นในชั้นการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ วาระที่ ๔.๒๘ เรื่อง การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล บริการสาธารณะประเภทที่สาม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับประชาชน กรณี สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งดิฉันเห็นว่า สำนักงานฯ ควรยกเร่งเงื่อนไขแบบท้ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ประเภทบริการสาธารณะที่มีความรัดกุม รอบคอบ โดยให้คณะกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ และ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พิจารณาให้ความเห็นก่อนออกใบอนุญาต”

**วาระที่ ๔.๑๒ การดำเนินการตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘**

“การพิจารณาวาระนี้เกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง และข้อวิเคราะห์ กรณีการเป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ ทั้งนี้ดิฉันได้เคยจัดส่งบันทึกความเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ จำนวน ๒ ฉบับ และประสงค์ที่จะยืนยันตามความเห็นเดิม ดังรายละเอียดที่ปรากฏในบันทึกข้อความต่อไปนี้

๑. บันทึกข้อความที่ สทช ๑๐๐๓.๙/๐๔๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นและมติในการประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ในวาระที่ ๔.๒๙ เรื่อง ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ โดยมีสาระสำคัญคือ ดิฉันเห็นชอบกับข้อเสนอของสำนักงานที่เสนอให้ออกคำสั่งทางปกครองไปยังผู้รับใบอนุญาตให้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปรับลดสัดส่วนการถือครองหุ้น เพื่อแก้ไขมิให้ความสัมพันธ์ในลักษณะการเป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้รับใบอนุญาตทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากเห็นสอดคล้องกับผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้เชี่ยวชาญกรณีการเข้าถือครองหุ้น NMG ของ SLC
๒. บันทึกข้อความที่ สทช ๑๐๐๓.๙/๐๕๐ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นและมติในการประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ในวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ วาระที่ ๔.๒๙ เรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ ทั้งนี้โดยมีสาระสำคัญที่ดิฉันไม่อาจรับรองมติที่ประชุมในข้อ ๕ ที่สำนักงานสรุปมาโดยอ้างว่า เป็นการลงมติตามข้อ ๔๑(๑) ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕ นั้น เป็นการสรุปเกินกว่ามติของที่ประชุมตามที่สำนักงานฯ เสนอเพิ่มเติมว่า การงดออกเสียงเท่ากับไม่เห็นชอบกับข้อเสนอของสำนักงาน นอกจากนี้ดิฉันยังเห็นว่า ตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมฯ ไม่ได้มีข้อกำหนดบังคับให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติทุกคน ดังนั้นกรรมการจะงดออกเสียง หรือ ไม่ลงมติดีย่อมทำได้ โดยที่การไม่ลงมติหรืองดออกเสียงไม่สามารถนำมานับว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งได้”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำความเห็นดิฉันบันทึกในรายงานการประชุม กสท. ด้วย

  
(นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์)  
กสทช.